
                   

 

 
 

     

สมาคมนักทัศนมาตรศาสตรไ์ทย 
Association  of   Thai  Optometrists 

 
33 ซอยสุขุมวิท 97/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

 
รายงานการประชุม สมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย 

คร้ังที่4/2565 
วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลลา 20.00 น. 

ประชุมออนไลน์ ทางโปรแกรม Zoom เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด 19 และทางรัฐบาลมิให้พบประกัน

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายณรงค์  ลีดาสวัสด์ิ  (นายกสมาคม) 
2. นายดนัย  ตันเกิดมงคล  (ท่ีปรึกษาอาวุโส) 
3. นายกฤษชัย  วัฒนะถาวรวงศ์  (อุปนายก คนท่ี2) 
4. นายอรรธกร  พ่วงเปีย   (ท่ีปรึกษาฝ่ายกฎหมาย) 
5. นางฐิติพรรณ  แย้มสันต์  (เลขานุการ) 
6. นางสาวภาวศุทธิ์  ลีดาสวัสด์ิ  (หัวหน้าฝ่ายวิชาการ) 
7. นางสาวบุญรัตน ์ เจริญรุ่งรัตน ์  (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
8. นางสาววรางคณา ไชยศรี   (หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานและแผนงาน) 
9. นายอัครพนธ ์ วัชรพลากร  (ฝ่ายปฏิบัติงานและแผนงาน คนท่ี1) 
10. นายทศสมรรถ เจ่ิงประภากร  (เหรัญญิก) 
11. นายพัทรน์ธนาการณ์ คล่องกิจพาณิชย์  (กรรมการ) 
12. นางสาวสุนิสา แซ่โค้ว   (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม 

 1.นางสาวกาญจนี  บัววัธนา   (ปรึกษาฝ่ายการเงินและบัญชี) 

2.นางสาวณัชอาภา พวงมาลัย  (นายทะเบียน) 

3.นายชยพล   ธีรภัทรคุณากร  (กรรมการ) 

4.นายณัฐกิตต์ิ  อธิหิรัญนรภัทร ์  (กรรมการ) 

5.นายศิริชัย   คุ้มโห้   (หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์) 

6.นายซุนกิฟลี  วาเซ็ง   (ฝ่ายปฏิบัติงานและแผนงาน คนท่ี2) 

 
 

เร่ิมการประชุม เวลา 20.00 น. 
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วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
  1.ประธานแจ้งการดำเนินการจัดซื้อท่ีทำการสมาคม  
วาระที่ 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  

 2/2565 เม่ือวันที่ 24/2/2565 
3/2565 เม่ือวันที่ 7/3/2565 (วาระเร่งด่วน) 

วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนือ่ง  
  1.อัพเดตคอสช่างแว่น 

2.สอบถามฝ่ายทะเบียนและฝ่ายประชาสัมพันธ์ เรื่องการเก็บค่าสมาชิกประจำปี 65 
เนื่องจากตามกำหนดการให้เริ่มชำระได้ต่ังแต่10 มีค.65  

วาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
1.การขอลาออกจากตำแหน่งอุปนายก สมาคมฯ อ.จักรพงศ์  มงคลศิริวัฒนา  
2. การทำโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมฯ และเผยแพร่ บทบาทหน้าท่ีนักทัศนมาตรให้
เป็นท่ีประจักษ์และรู้จักต่อ สาธารณะชน   

•โครงการท่ี1ร่วมกับคณะกรรมมาธิการการสาธารณสุข (คุณซุลกีฟลี ผู้ประสานงาน) 
•โครงการท่ี2 ร่วมกับสภาพระสังฒราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (ทนายอรรธกรผู้ 

ประสานงาน)  
วาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  1.หาผู้รับผิดชอบสัมมนาประจำปีแทน อ.จักร์พง มงคลศิริวัฒนา  
วาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ  
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วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
  1.ประธานแจ้งการดำเนินการจัดซื้อท่ีทำการสมาคม  

  สรุปสาระ อาจารย์ ณรงค์ ลีดาสวัสด์ิ (นายกสมาคม) ได้มีการแจ้งต่อคณะกรรมการ
ในที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการซื้อขายและดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์เป็นที่ทำการสมาคมเป็นชื่อของ
สมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย เรียบร้อยแล้ว โดยราคาท่ีดำเนินการซื้อขายและดำเนินการโอน
กรรมสิทธิ์ท่ีทำการนั้น มีค่าใช้จ่ายในการโอนท้ังหมด 4,300,000 บาท (ส่ีล้านสามแสนบาทถ้วน) ราคา
ตามท่ี เสนอต่อคณะกรรมการท่ีประชุม ไว้แล้ว  

อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล (ท่ีปรึกษาอาวุโส) เสนอให้มีการต้ังคณะกรรมการ 
พิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างท่ีทำการสมาคม โดยเสนอแต่งต้ังให้ 

    1.นายดนัย ตันเกิดมงคล 
2.นายทศสมรรถ เจ่ิงประภากร  
3.นส.ภาวศุทธิ์ ลีดาสวัสด์ิ  
4.นางฐิติพรรณ แย้มสัน  
5.นายศิริชัย คุ้มโห้  
6.นส.บุญรัตน์ เจริญรุ่งรัตน์  

เป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้าง ท่ีทำการสมาคม และ 
คุณ ฐิติพรรณ แย้มสันต์ เสนอให้มีประกาศให้สมาชิกทราบว่าทางสมาคมได้ทำการ 

จัดซื้อที่ทำการ เรียบร้อยแล้ว และขั้นตอนถัดไปจะมีการเปิดรับ สมัครผู้ออกแบบที่ทำการสมาคม 
เพื่อให้สมาชิกสามัญ และ วิสามัญ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบท่ีทำการสมาคม โดยทางสมาคมจะมี
การ แจ้งแบบท่ีใช้  และจะมีการรับแบบ ภายใน 1 เดือน หลังจากการประกาศรับสมัคร  

มติที่ประชุม คณะกรรมการที่ประชุมรับทราบการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา การ
ปรับปรุงโครงสร้างท่ีทำการสมาคม และการเปิดรับสมัครผู้ออกแบบ ท่ีทำการสมาคม  

 
วาระที่ 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  

 2/2565 เม่ือวันที่ 24/2/2565 
3/2565 เม่ือวันที่ 7/3/2565 (วาระเร่งด่วน) 
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วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง  
  1.อัพเดตคอสช่างแว่น  

  สรุปสาระ อาจารย์ภาวศุทธิ์ ลีดาสวัสด์ิ (หัวหน้าฝ่ายวิชาการ) ได้มีการแจ้งต่อคณะกรรมการ

ท่ีประชุมว่า ได้มีการร่วมประชุมกับทางอนุกรรมการวิสามัญของทางสมาคมท่ีประชุมในเรื่องของการ

อบรมช่างแว่นตา สรุปได้ว่า จะมีการเปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 และกำหนดวัน

ชำระเงิน และกำหนดวันเรียน  และจะมีการเริ่มเปิดสอนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565-26 มิถุนายน 

2565 และจะทำการจัดสอบช่างแว่น โครงการนี้จะส้ินสุดภายในเดือน สิงหาคม 2565 ซึ่งราคา ท่ีทำ

การเปิดคอสอยู่ที่ ราคา 12,000บาท ต่อคน และกรณีที่ สมาชิกที่เคยเรียนและสอบไม่ผ่าน เพื่อทำ

การลงสอบใหม่นั้น จะเก็บ 4,000 บาท เฉพาะภาคทฤษฎี เท่านั้น และการอบรม จะเปิดเป็น Online 

มติที่ประชุม คณะกรรามการท่ีประชุมรับทราบการจัดอบรมคอสช่างแว่นตา ในเรื่องการเปิด
ลงทะเบียน และการเก็บค่าอบรมร่วมถึงวันท่ีในการเปิดสอนและการจัดสอบช่างแว่นตา 

 
2.สอบถามฝ่ายทะเบียนและฝ่ายประชาสัมพันธ์ เรื่องการเก็บค่าสมาชิกประจำปี 65 

เนื่องจากตามกำหนดการให้เริ่มชำระได้ต่ังแต่10 มีค.65  
สรุปสาระ นางสาววรางคณา ไชยศรี (หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานและแผนงาน) ได้แจ้งต่อ 

คณะกรรมการท่ีประชุมให้ทราบว่า ทางสมาคมกำลังจะเปิดให้สมาชิกลงทะเบียนชำระค่าบำรุงสมาชิก 

โดยแจ้งว่า ครั้งนี้จะเปิดลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565-30 เมษายน 2565 ซึ่ง สมาชิกท่ี 

ลงทะเบียนชำระค่าบำรุงนั้น ทางสมาคมจะมี เข็มสมาคม บัตรสมาชิก และสติ๊กเกอร์ มอบให้แก่

สมาชิกท่ีลงทะเบียน เท่านั้น  

มติที่ประชุม คณะกรรมการทุกท่านรับทราบ ระยะเวลาในการลงทะเบียน ชำระค่าบำรุง
สมาคมภายในวันท่ี 28 มีนาคม 2565-30 เมษายน 2565  และส่ิงท่ีมอบให้แก่สมาชิกท่ีลงทะเบียน จะ
มี เข็มสมาคม บัตรสมาชิก และสต๊ิกเกอร์ 

 
วาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

1.การขอลาออกจากตำแหน่งอุปนายก สมาคมฯ อ.จักรพงศ์  มงคลศิริวัฒนา  
สรุปสาระ ได้มีการสอบถามจาก นายอรรธกร พ่วงเปีย (ท่ีปรึกษาฝ่ายกฎหมาย) ในเรื่องการ

ขอลาออกจากตำแหน่ง อุปนายกคนที่1 อาจารย์ จักรพงศ์  มงคลศิริวัฒนา จึงได้สอบถามกับทาง

คณะกรรมการ ว ่าการลาออกจากตำแหน่งในขณะที ่ย ังไม ่พ ้นวาระ น ั ้นจะมีผลอย่างไรต่อ

คณะกรรมการท่านอื่นๆ หรือไม่  หรือต้องมีการแต่งต้ัง อุปนายกคนใหม่ข้ึนแทน   

อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล  (ท่ีปรึกษาอาวุโส)แจ้งว่า เนื่องจากใกล้จะถึงวาระท่ีมีการเลือกต้ัง

แล้ว และ  จะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่อยู่แล้ว จึงมีมติให้เล่ือน ตำแหน่ง ของอุปนายก คนท่ี
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2 ขึ้นแทนไปพรางก่อน จึงไม่ต้องมีการแต่งต้ังหรือหาบุคคลใดเพิ่มเติม (ซึ่ง ณ เวลานี้สมาคมได้มีการ

รอ ราชกิจจานุเบกษาเนื่องจากมีการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อสมาคม จากสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์

ไทย เป็น สมาคมทัศนมาตรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ยื่นเอกสารเรีบยร้อยแล้วและรอการพิจารณาของ

เจ้าหน้าท่ี) 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการทุกท่านรับทราบ การขอลาออกจากตำแหน่งอุปนายก สมาคมฯ

อาจารย์ จักรพงศ์  มงคลศิริวัฒนา และมีมติเล่ือนให้ อาจารย์กฤษชัยวัฒนะถาวรวงศ์ 

อุปนายก คนท่ี2 เป็น  อุปนายก คนท่ี1 แทนไปพรางก่อน  

 
2. การทำโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมฯ และเผยแพร่ บทบาทหน้าท่ีนักทัศนมาตรให้
เป็นท่ีประจักษ์และรู้จักต่อ สาธารณะชน   

•โครงการท่ี1ร่วมกับคณะกรรมมาธิการการสาธารณสุข (คุณซุลกีฟลี ผู้ประสานงาน) 
•โครงการท่ี2 ร่วมกับสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (ทนายอรรธกรผู้ 

ประสานงาน)  
 
สรุปสาระ  โครงการท่ี1 อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล  (ท่ีปรึกษาอาวุโส)แจ้งต่อคณะกรรมการ

ที่ประชุม ว่าจากการไปร่วม การจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มโอกาสการมองเห็นให้เด็กไทยมี
สุขภาพสายตาท่ีดี”ท่ี จังหวัด ปัตตานี ร่วมกับทางคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎรโดย
คุณหมอเพ็ชรดาว โต๊ะมีนา เป็นประธานโครงการสัมมนา ได้เห็นความตื่นตัวจาก คณะครู และ
ผู้ปกครอง ของนักเรียน ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก ในการทำงานเกี่ยวกับทางด้านสายตา ซึ่ง ณ 
ตอนนี้ ทางโรงพยาบาล ท่ีอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ได้มีการตรวจคัดกรองสายตาเด็ก และ
ได้ส่งต่อให้ร้านแว่นตา เพื่อทำการตัดแว่นสายตา ซึ่งมาจากกองทุนเฉพาะกิจการปกครองท้องถิ่น ซึ่ง 
เป็นการใช้รูปแบบของโครงการเด็กไทยสายตาดี ท่ีดำเนินการท่ัวประเทศ  

 โครงการที่2 นายอรรธกร พ่วงเปีย (ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย) ได้แจ้งว่ามีการพบ กับ
ทางสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเบ้ือต้นได้มีการพูดคุยในเรื่องของการร่วมมือการจัดทำ
โครงการตรวจวัดสายตาของผู้ท่ีมีปัญหาทางการได้ยิน และสายตา โดยสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทยจะมีการส่งผู ้แทนเข้ามาที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสมาคม เพื่อเข้ามาศึกษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการตรวจสายตา ซึ่งโครงการนี้จะมีการร่วมมือกับ สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย และ สมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกอยู่ 996 คน โดยจะมีการส่ง
ผู้แทนจากสมาคมล่ามภาษามือ มาเรียนรู้ภาษาทางมทัศนมาตร โดยประมาณ 2 คน เพื่อนำไป
ถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้ายสายตาและการได้ยิน และทาง สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย จะมีการนำนักทัศนมาตรเข้าไปอยู่ใน โรงพยาบาลในเคลือ สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย 
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มติที่ประชุม โครงการท่ี1 คณะกรรมการทุกท่านรับทราบการดำเนินการจัดโครงการสัมมนา 

เรื่อง “การเพิ่มโอกาสการมองเห็นให้เด็กไทยมีสุขภาพสายตาที่ดี”ที่ จังหวัด ปัตตานี ร่วมกับทาง
คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎรโดยคุณหมอเพ็ชรดาว โต๊ะมีนา เป็นประธานโครงการ
สัมมนา ว่า ประชาชนมีการตอบรับเป็นอย่างดี กับการจัดทำโครงการในครั้งนี้ 

โครงการท่ี2 คณะกรรมการทุกท่านรับทราบการจัดทำโครงการตรวจวัดสายตาของผู้
ท่ีมีปัญหาทางการได้ยิน และสายตา และมีความยินดีและพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือท่ีกับการทาง สภา
พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ สมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย ในการตรวจวัด
สายตา ให้แก่ผู้ท่ีมีปัญหาทางการได้ยิน และสายตา  

 
วาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  1.หาผู้รับผิดชอบสัมมนาประจำปีแทน อ.จักร์พงศ์ มงคลศิริวัฒนา  

 สรุปสาระ อาจารย์ภาวศุทธิ์ ลีดาสวัสด์ิ (หัวหน้าฝ่ายวิชาการ)แจ้งต่อคณะกรรมการท่ีประชุม 
เพื่อหาผู้รับผิดชอบสัมมนาประจำปีแทน อ.จักร์พงศ์ มงคลศิริวัฒนา เพื่อใหม้ีผู้ท่ีคอยประสานงานกับ
ฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการที่สมาคมจะมีการจัดขึ้น ในเดือน สิงหาคมนี้ โดย 
เสนอและมอบหมายให้  

1.นายทศสมรรถ เจ่ิงประภากร  
2.นางฐิติพรรณ แย้มสันต์  
3.นางสาวบุญรัตน์ เจริญรุ่งรัตน์  

เป็นผู้ท่ีคอยประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และ อาจารย์ภาวศุทธิ์ ลีดาสวัสด์ิ จะเป็นผู้แจ้งลายละเอียดการ
ประสานงานให้อีกครั้ง 

มติที่ประชุม คณะกรรมการทุกท่านรับทราบในการหาผู้รับผิดชอบสัมมนาประจำปีแทน อ.
จักร์พงศ์ มงคลศิริวัฒนา และมีมติให้ 

1.นายทศสมรรถ เจ่ิงประภากร  
2.นางฐิติพรรณ แย้มสันต์  
3.นางสาวบุญรัตน์ เจริญรุ่งรัตน์  

 เป็นผู้ท่ีรับผิดชอบในการจัดสัมมนาวิชาการท่ีสมาคมจะทำการจัดให้แก่สมาชิก 
 
วาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ 
  ไม่มี 
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(หน้าสุดท้าย) 

รายงานการประชุมคร้ังที่  4/2565 
วันที่  24 มีนาคม 2565 เวลลา 20.00 น. 

ประชุม ออนไลน์ โปรแกรม ZOOM 
 

 

 

นายณรงค์ ลีดาสวัสด์ิ                                                               นาง ฐิติพรรณ แย้มสันต์    

 

.............................................                                             ..........................................       

 (นายกสมาคมฯ)                                                                     (เลขานุการสมาคมฯ/นำเรียนเสนอ) 

      

                   นางสาวสุนิสา แซ่โค้ว                     

                      

 .................................................    31      /     3     /  2565

  (ผู้บันทึกรายงานการประชุม)        

 

                 ทนายอรรธกร พรนพมงคล 

         

                                                   31      /    3     /  2565

     (ผู้ตรวจลำดับบันทึกการประชุม) 


